



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
(คณะกรรมการกลั่นกรองฯ) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
พิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีประกาศ ลงวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รับสมัครข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับ  
การพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ดำเนินการ  
พิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ  
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด อาศัย  
อำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วย  
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตอนที่สุดที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวง  
พลังงาน ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่  
๑ เมษายน ๒๕๖๗ จึงขอประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงประกาศนี้ ให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการกลั่นกรอง  
เพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
ระดับสูง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวจะหมดอายุภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ประธานกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ  
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มอำนวยการทั่วไป  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายปิโตรเลียม เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวกรกช ภูไพบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวจรรุวรรณ พิมสวรรค์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
๓	นายวัชร พจี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๗๗๗